



ชุดที่ 54 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2556
www.ntbcoop.com

สหกรณ์นครนัท

มั่นคง ปลอดภัย มีส่วนร่วม มีชีวิตการ
email : ntbcoop@ntbmail.co.th

**หมิ่นฉีกแผ่นกระดาษคืนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จำกัด** วารสารสหกรณ์ครูนนทบุรีเดือนตุลาคมนี้
เป็นฉบับก่อนพิมพ์สมาชิกบางส่วนที่เกษียณอายุราชการจากฐาน
ประจำซึ่งในฉบับนี้ไม่มีมาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไม่มี
โครงการเออีซีพี สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดฐานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชู
เกียรติพร้อมมอบหนังสือของรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่เกษียณอายุในฉบับนี้ทุกคน ฐานจัดขึ้นในวันเสาร์ 12 ตุลาคม
2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ในส่วนของสมาชิก
สหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุราชการและเป็นสมาชิก กบข. ท่านจะ
ได้รับเงินก้อนหนึ่ง ซึ่งมากน้อยบ้างตามอายุราชการและ
เงินเดือนของแต่ละคน เงินก้อนนี้สมาชิกสามารถนำไปลงทุน
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเกษียณ ซึ่งในเรื่องนี้ทางสหกรณ์ฯ
มีโครงการรับฝากเงินจากสมาชิก โดยมีผลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง เช่น ฝากออมทรัพย์ 9 เดือน
ได้ดอกเบี้ย 4 % (ไม่เสียภาษีเงินได้) และถ้ามีคนสนใจมาก
เราอาจเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงอีกครึ่งหนึ่ง
(ดอกเบี้ย 4-5 % แต่มีปีละ 4.5%) ก็ขอเชิญชวนสมาชิก
ที่เกษียณอายุในฉบับนี้และได้เงินก้อนจาก กบข. มาลงทุนกับ
สหกรณ์ฯ ครับ

เรื่องต่อไปคือเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในแต่ละแห่ง ท่านสมาชิกควรจับนับตั้งแต่ปัญหา
เรื่องการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ คือ
เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียน
คลองจั่น มีผลกระทบทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งอยู่
ในสภาวะที่ตึงตัวทางการเงิน ปัจจุบันเงินกู้จากสหกรณ์
ออมทรัพย์ด้วยกันคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูงถึงขั้น 5-5.25% ซึ่ง
เป็นต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงเป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย
ซึ่งโดยปกติในการบริหารงานของสหกรณ์ ควรมีส่วนต่าง
ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินต้นทุนประมาณ 2%
แต่ในปัจจุบันเรามีส่วนต่างแค่ 1% ซึ่งมีผลทำให้รายได้สุทธิจาก
ทั้งค่าใช้จ่ายไม่มากอย่างที่เราคาดการ นอกจากนั้นทางสหกรณ์ฯ
ของเราที่มีเงินที่ไม่เกิดรายได้จำนวนมากประมาณเกือบ
1,100 ล้านบาทเศษ โดยมาจากการลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
496 ล้านบาท ชื่อที่ขึ้น 3 แบล็ค (วัดโมลีฯ, ราชพฤกษ์,
หลังสหกรณ์ฯ) เป็นเงินประมาณ 328 ล้านบาท นำเงินไป
ฝากและซื้อตั๋วกับกองทุนบ้านสหกรณ์ฯ (ซึ่งไปลงทุนเรื่องสลาก
กินแบ่งรัฐบาล) อีก 300 ล้านบาท เงินกับสมาชิก
เงินจำนวนเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนสิ้นปีและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
จะเข้ามาบริหารงานนะครับ เงินจำนวนนี้ไม่เกิดรายได้กับ
สหกรณ์ฯ แต่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ในเรื่องของ
ดอกเบี้ย เพราะเงินของสหกรณ์ฯ ถูกมาซื้อหุ้นกู้หุ้นอื่น ปีถัดมา
นำเงินจำนวนนี้มาบริหารโดยให้สมาชิกกู้หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นๆ เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 65 ล้านบาท



ประธานแถลง

ปดิศัพท์ กองกุล 087-094-6203

แต่เนื่องจากไม่เกิดรายได้แล้วเราจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใน
รูปของดอกเบี้ยปีละไม่น้อยกว่า 40-50 ล้านบาท นี่แหละ
ครับผลกระทบที่เกิดจากการบริหารสหกรณ์ฯ โดยไม่ยึด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และไม่มองการณ์ไกลไว้รอบคอบ
อย่างไรก็ตามถึงแม้ต้นทุนของสหกรณ์ฯ จะสูงขึ้นมาและ
คณะกรรมการก็ยังไม่มีความคิดที่จะหารายได้เพิ่มโดยการ
ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก เราจึงพยายามบริหารงาน
โดยประหยัดเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และจะดำเนินการ
นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาหาประโยชน์เป็นรายได้เข้าสหกรณ์ฯ ให้
มากที่สุด

สำหรับในเรื่องของคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ขณะนี้
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวก็คือ สหกรณ์ฯ ของเราขณะคดีนี้
ต้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเทวาสิทธิฯ และพวก โดยศาล
จังหวัดนนทบุรีตัดสินให้บริษัทเทวาสิทธิฯ และพวกชดเชยเงินให้
กับสหกรณ์ฯ จำนวน 529,530,320.54 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 8 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 แต่ขณะนี้
ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ
และยื่นอุทธรณ์เพื่อชะลอการบังคับคดี ทำให้คดีต้องใช้เวลา
และล่าช้าออกไป ตามว่าถ้าบริษัทเทวาสิทธิฯ ไม่ชดเชยเงินให้กับ
สหกรณ์ฯ เราจะทำแผนการอย่างไร ในเรื่องคนสหกรณ์ฯ ก็คงต้อง
ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของบริษัทเทวาสิทธิฯ กับพวกเขา
ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ ถ้ายังไม่พอก็
ต้องหาผู้รับผิดชอบต่อ ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ฟ้องแพ่ง
เรียกค่าเสียหายกับอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ และอดีต คณะ
กรรมการชุดที่ 52 จำนวน 16 คน ไว้ที่ศาลแพ่ง จังหวัด
นนทบุรี เรียบร้อยอันอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้คือจะมีผู้รับผิดชอบ

เรื่องสุดท้ายที่อยากเรียนกับสมาชิกคือ ในเดือนตุลาคมนี้
ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายในการบริหารงานครบรอบ 1 ปี ของ
คณะกรรมการชุดที่ 54 เราบริหารมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2555-กันยายน 2556 เป็นเวลา 11 เดือน มีผลประกอบการ
ที่เงินกำไรสุทธิ 140,076,476.67 บาท หลังจากนี้ ก็
คงให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบบัญชีรายละเอียดต่างๆ
พร้อมกับบริษัทรอบคูล ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จก็คงเข้าสู่การ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ผมและคณะกรรมการตั้งใจไว้ว่าเราจะประชุมใหญ่จ่ายเงินปันผล
และเจียจี้สิน ตลอดจนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ชุดที่ 55 ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ส่วนวัน
เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ จะได้นำแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านทราบต่อไป แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า **สวัสดิ์ศิริวัณ**



คุยกับผู้จัดการ

นพวิศ บวรจลโฉม
061-456-2837

ผู้จัดการสาขาเมืองพัทยา/ชลบุรี/จังหวัด

สวัสดิการสมาชิกทุกท่าน ในเดือนตุลาคมนี้ สมาชิกเราหลายท่านได้เกษียณอายุราชการและจากงานประจำ สหกรณ์ฯ ได้จัดงานมุทิตาคารวะเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 แก่สมาชิกจำนวน 195 คน และได้จ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้เป็นเงิน 1,606,190 บาท ก็ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมสมาชิกทุกท่านที่เกษียณอายุ หลายท่านดูจากหน้าตาและบุคลิกภาพแล้วว่า พวกท่านยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและสถานที่ทำงานของท่านได้อีกหลายปี เป็นที่น่าเลื่อมใสที่บุคลากรทางการศึกษา ต้องอุทิศบทบาทการทำงานที่ด้วยคำว่า **"เกษียณอายุ"**

ท่านสมาชิกครับสหกรณ์ฯเราเป็น **"สหกรณ์ออมทรัพย์"** หมออยากให้สมาชิกตระหนักในข้อนี้ สหกรณ์ฯมีไว้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก หากสมาชิกมีเงินเหลือก็นำมาออม หากมีเหตุจำเป็นก็มาขอยืม ควรสำราญวัยทางการเงินของท่าน เมื่อท่านเกษียณแล้วสหกรณ์ฯก็มั่นคง ดังนั้น หากสมาชิกมีเหตุจำเป็นในการขอยืมเงินท่านควรคิดให้ถี่ถ้วนถี่ถี่ถี่ บ้างคนมีเงินนอกกระเป๋าส่วนใหญ่มักจะพอกขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงินพอกหาหนุ ทำให้เป็นปัญหาหนี้รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายคนต้องเสียนาคคออกจากงานเพื่อหนีเจ้าหนี้ ที่รู้ที่ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินต้นทุนถูกได้ สหกรณ์ฯเราสามารถช่วยได้ครับถ้าท่านมีคุณสมบัติครบถูกต้องและมีวินัยทางการเงินส่งเงินค่าหุ้น และชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จากต้นสังกัดท่านท่านก็เป็นสมาชิกที่ดีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถจะทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯได้ตามสิทธิของท่าน หากท่านมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นหนี้เสียกับสหกรณ์ฯ ท่านก็ยังสามารไปติดต่อสหกรณ์ฯเพื่อขอเข้าโครงการขึ้นใจ 2 เพื่อปรับระบบทางการเงินของท่าน ซึ่งสหกรณ์ฯให้ท่านใช้ระยะเวลาถึง 4 ปี ในการเข้าโครงการ ลดส่งเงินต้นลงบางส่วนเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นปกติสุข ซึ่งท่านก็ยังมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ฯในด้านต่างๆเช่นเดียวกับสมาชิกทั่วไปครับ ก็เป็นอีกหนี่งทางเลือกแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นปกติครับ

หม่อมหากซื้อคิดก่อนการเป็นหนี้ เหตุที่ถือเป็นหนี้เกิดจากความจำเป็นที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่บางส่วนหนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองคือใช้จ่ายโดยไม่มีการคำนึงถึงความจำเป็นหรือประโยชน์ที่ได้รับอย่างจริงจังไม่ได้คำนึงถึงการออม เพื่ออนาคต ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน การบริหารเงินที่ถูกคือ การแก้ปัญหาหนี้ที่ที่สุด คือ แก้ที่ตัวเราเอง เพียงแต่ปรับพฤติกรรมการจัดการเงินของตนเอง ดังนั้น ก่อนที่จะมีหนี้ท่านควรถามตนเองก่อนว่า

1. เป็นหนี้เพราะความจำเป็น (NEED) หรือความต้องการ (WANT)
2. จะมีเงินเพียงพอผ่อนชำระหนี้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่
3. ยอดเงินผ่อนหนี้จะกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่
4. ดอกเบี้ยต้องรูดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายคุ้มค่ากับการเป็นหนี้หรือไม่
5. ถ้าไม่เป็นหนี้วันนี้ เราจะเดือดร้อนหรือไม่
6. มีทางเลือกที่ดีกว่านี้จากเจ้าหนี้ยื่นยื่นหรือหนีประเภทอื่นหรือไม่

7. มีทางเลือกอื่นนอกจากการเป็นหนี้หรือไม่

หากท่านค้นพบคำตอบและมีภาวะเหมาะสมทางการเงินอย่างดี ท่านอาจไม่จำเป็นต้องสร้างหนี้หรืออาจจะเปลี่ยนแนวเป็นการออมทดแทนเพื่ออนาคตที่ดีของท่านเป็นการสร้างอนาคต จะได้ไม่ลำบากในบั้นปลายของชีวิต

ในเดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีของสหกรณ์ฯครับ **"11 เดือนของการบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ร่วมกับฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯมีกำไรถึง 140,076,476.67 บาท การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะทำการประชุมสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอีกครั้ง ส่วนความคืบหน้ากรณี "สหกรณ์เคอิคยูเนียน คลองจั่น" นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งปลดคณะกรรมการชุดเดิมและแต่งตั้ง นายวิฑูร แนวพาณิชย์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการชุดใหม่ที่มาจากหลายๆสหกรณ์ฯ เพื่อเข้ามาฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เคอิคยูเนียน คลองจั่น มีวาระการดำเนินงาน 180 วัน สมาชิกเราโปรดติดตามข่าวด้วยครับ คืบหน้าประการใดเราจะแจ้งให้สมาชิกทราบทุกกระยะครับ**

พบกับใหม่ฉบับหน้าครับ

**สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ปวง
นวมบุรี จำกัด ที่เคารพ**

รายงานจากที่ประชุมฉบับนี้ มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่สมาชิกควรได้รับทราบอยู่หลายเรื่องครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เพราะว่าเป็นคุณูปการและเป็นเดือนสุดท้ายของปีพ.ศ. 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ปวงนวมบุรี จำกัด นอกจากนี้ยังมีเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ในสถานการณ์ **"มีน้ำท่วมขัง"**

ในที่ประชุมได้นำเรื่องของสถานการณ์ **"มีน้ำท่วมขัง"** เข้ามาปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขครับ ที่ผมใช้คำว่า **"มีน้ำท่วมขัง"** ก็เพราะว่า สหกรณ์ฯของเราประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการทางการเงิน อันเนื่องมาจากกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ปี 2554 บริหารงานสหกรณ์ฯผิดพลาดเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหาย (ตกเป็นภาระเป็นหนี้สิน) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53-54 กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้ **แต่กลับปรากฏว่ามีภาวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินบางแห่งที่เราไปกู้เงินเข้ามาแก้ไขสภาพคล่องภายในสหกรณ์ฯของเรา ทำให้เราต้องพิจารณาทหารแก้ไขมาตรการขยับขึ้น** เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่พร้อมทุกปัญหาอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม เราไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกแน่นอนครับ **แต่เรามีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกับสหกรณ์ฯอื่น ๆ ที่กู้เงินจากเราไปเป็นร้อยละ 5.75 (ยกเว้นสหกรณ์ฯบางแห่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าร้อยละ 5.75)**

นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ยังได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญๆ อีกหลายเรื่อง เช่น

- อนุมัติให้มีการประกาศรายชื่อสมาชิกที่ไม่มาชำระเงินเงินต้นและเงินต้นคืนค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 รวมเป็นเงิน 2 หมื่นบาทเศษ
- อนุมัติให้มีการประกาศจำนวนเงินรับโอนผ่านธนาคารชำระบัญชีนานเกิน 5 ปี โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินของผู้ใดระหว่างปี 2540-2550 รวมเป็นเงิน 1.18 ล้านบาทเศษ ซึ่งถ้าไม่มีผู้ใดนำหลักฐานมาแสดงทางสหกรณ์ฯ จะโอนไปเป็นเงินทุนสำรอง
- มีมติให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดำเนินการกับสมาชิกที่ขอเข้าโครงการ **"สหกรณ์ขึ้นใจ 2"** แล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างจริงจังและเสมอภาค
- มีมติให้รับสมัครบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาของ อบต.ราชบุรีนิคม จำนวน 9 คน เข้าเป็น



รายงาน
ภาคห้องประชุม
มีที่ลับๆ ซ่อนอยู่ ๑๑๑-๑๑๑-๑๑๑

สมาชิก สหกรณ์ฯตามคำขอของ นายก อบต.ราชบุรีนิคม

- มีมติให้ที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 ในส่วนของการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ การไม่รับจำนองหลักทรัพย์ค้ำประกันที่อยู่ในพื้นที่อันตราย และการพิจารณายกเลิกข้อห้ามมิให้รับจำนองที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร แต่ให้เพิ่ม 3 อำเภอ ใน จ.สกล

- การมีมติอนุมัติให้สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ออกจากความเป็นสมาชิก 11 ราย
- การรับทราบคำสั่งศาลแขวงนนทบุรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ปวงนวมบุรีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯและพวก (อดีตกรรมการช่วยการสหกรณ์ฯ ปี 2554) รวม 6 คน เป็นจำเลยในคดีอาญา ยักยอกทรัพย์ (คดีหมายเลขคำที่ 213๘/2555) ศาลพิจารณาคำพิพากษาแล้วมีผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จึงให้ปรับปรับจำเลยไว้พิจารณา ให้จำคุกพร้อมและหมายเรียกจำเลยที่ศาลไม่ให้การในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. เรื่องนี้ทางสหกรณ์ฯในฐานะโจทก์จะส่งสำเนาคำสั่งศาลไปยังผู้บังคับบัญชาของจำเลย คือ มอ.สพ.น.เขต 1, 2 และ เลขานุการ กทฐ.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ข้อสังเกตเกี่ยวกับปีครับ เรื่องผลประโยชน์ในปีนี้ เรายืนยันว่าเรามีกำไรมากกว่าปีที่ผ่านมามากครับ แต่...ปีนี้เราต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 6 เพิ่มจากปีที่แล้ว ดังนั้น อัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืนก็คงไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก...ขอขอบคุณคุณครู...หนักแน่นและออกทันไว้ครับ

เอาละฉบับนี้ผมได้นำเรื่องในที่ประชุมมาเล่าให้สมาชิกได้รับทราบหลายๆเรื่องแล้ว ส่วนแต่เป็นเรื่องเครียดๆ ที่งั้น ย่นแล้วอย่าไปเก็บไว้จนครบถ้วนจะปวดหัว ปลดปล่อยวางไว้แล้วจะเบาสบาย เหมือนกับที่ หลวงปู่ชา สุภัทโท ท่านว่าไว้ครับ ต่อไปก็มาดูกันว่าในเดือนนี้มีสมาชิกท่านใดบ้างที่ประสบอุบัติเหตุหนัก ๆ จนต้องพักรักษาตัวเกินกว่า 21 วันบ้าง ใครรู้จักก็ไปเยี่ยมเยียนตามได้สารทุกข์สุกดิบกันนะครับ ให้กำลังใจกันนะครับ

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ จำนวน 7 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าพระเย็บสหกรณ์ ๓ รายละ จำนวน 3,000 บาท

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน/หน่วยงาน	ประสบอุบัติเหตุ
1.	12662	นางอุบลมา เสงี่ยมดี	ร.ร.กาญจนาภิเษก	อุบัติเหตุถูกเส้นเลือด
2.	13663	นายประจักษ์ ตั้งเขียวเจริญ	กองการศึกษา ฯ	กระดูกปลายขาหัก ,เนื่องจากสะดุ้งนอนตก
3.	12462	นางสุวิญญา เข็มความเจริญ	อ.เทศบาลนครสมุทรปราการ	ล้มเข้ากะทะแกงพื้น , หัวเข่าบวมอักเสบ
4.	2280	นางแสงตา ตูประสิทธิ์	บ้านญาติ เขต 1	รถบัสชน , ก้อนเนื้อโตใหญ่บริเวณลำคอและซี่โครงซ้ายข้างบน
5.	1314	น.ส.หญิง พิมพ์ไทย	-	ล้ม ,กระดูกข้อนิ้วขาหัก
6.	6196	นายเปี่ยมใจ วัชรภักดา	-	จักรยานชนล้มล้ม , นิ้วมือซ้ายหัก
7.	9087	น.ส.วิมลดา พิธีขจร	ร.ร.พานอินทร์วิทยา	ขึ้นลิ้น , ข้อเท้าซ้ายหัก กระดูกหัก

ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ค่าพระเย็บสหกรณ์จำนวน 3,000 บาท (อย่าลืมขอคืน ถ้าท่านประสบอุบัติเหตุมาครั้งใหม่)
 ป่าหลักฐานสำเนาบัตร บัตรพร้อมใบรับรองแพทย์ ระบุรักษาพยาบาลเกินกว่า 21 วัน ไม่ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์จากสหกรณ์ฯ ได้ฟรี (ไม่มีคอกเบี้ยคืน)



- ถาม** ถ้าจะแจ้งชื่อผู้รับโอนประโยชน์จะต้องทำอย่างไรและมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง?
ตอบ ให้สมาชิกมาติดต่อขอแบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ได้ที่สหกรณ์ฯ เอกสารประกอบมี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้แจ้ง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องครับ
- ถาม** สมาชิกประสบปัญหาอุบัติเหตุที่บ้านไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการช่วยเหลืออย่างไร?
ตอบ สมาชิกที่ผิดปกติยื่นความจำนงขอรับการสงเคราะห์ภายใน 90 วัน เอกสารประกอบมีดังนี้
 - หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 - หลักฐานประกอบจากสำนักงานเขต อำเภอ ประชาสงเคราะห์ หรือส่วนราชการท้องถิ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - เอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร เช่น ภาพถ่ายในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ประสบอุบัติเหตุ
- ถาม** ผลประสบอุบัติเหตุหากมีขึ้นก่อนการขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
ตอบ ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ แลขอความจำนงยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ เอกสารประกอบมีดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าบาดเจ็บสาหัส หรือรักษาต่อเนื่อง คือพักรักษาตัวอย่างน้อย 21 วัน หรือสูญเสียอวัยวะของร่างกาย ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการครับ



พระเครื่อง

สมัยเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาผมเป็นเด็กวัดเห็นคนเอาพระมาวัดมากู้เงิน ผมก็ฝึกแยกแยะพระประเภทต่างๆ คนแก่เขาไม่ผิดอะไรจากยุคของเขาคือแยกเอาพระในคอกมาออกกัน ตัวที่เป็นเด็กก็อยากรู้แยกแยะออกทีไรจะขอแจกแถมอะไรก็เอาไปให้ พระองค์ไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ให้ เขาก็ถืออะไรไม่รู้ก็เก็บดูเสียและผมก็ไม่รู้สึกเขินเขินว่ากิจกรรมเขาจะออกมาดีหรือจะออกมาดีอย่างไรก็เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนี่ ท่านสอนเขาไปในบ้านหนึ่งคือไม่ทำอะไรเป็นลูกมือพระนี่คือจะฝึกให้พระเครื่องอยู่ทุกแห่ง ราคาที่ไม่ใช่จะถูก แรกเมื่อไม่กี่กว่า 55 บาท ถึงหกพันบาท ถึงที่นั่นก็เกิดและเป็นเรื่องแปลกมากว่าบ้านเขาจะมีพระทุกตัวคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเขาทำมาโครเลยก็เสีย

บ้านเดิมผมอยู่สี่กั๊กวิเศษหน้าศาลาแดง ริมแม่น้ำน้อย ใกล้ๆสนามหญ้า เดิมเขาเรียกว่าศาลาบ้านแดง สมัยผมเด็กๆ หลวงพ่อจะ หลวงพ่อปาน ท่านมีชื่อเสียง เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไปขนาดนี้เรื่องท่านวิเศษ ผมตอนไปให้ผมวิเศษไปแม่ไปว่าพระพวกนี้ดีกว่า ท่านบอกว่ามันเป็นพระที่สวยที่สุดของเมืองนี้กับเมืองนี้ทุกวันนี้พระพวกนี้สวยกว่าพระพวกนี้ที่เมืองนี้ทุกวันนี้

พระเครื่องพ่อปานนี่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้หลวงพ่อกุศลกันแต่ที่ว่าพระเครื่องนี้พ่อปานหรือหลวงพ่อกุศลนี่ ผมเองก็เกิดไม่ทันเช่นกัน พระเครื่องของพ่อปานนี่คือพระเครื่องดี คำว่าเป็นที่เคารพของคนที่ไปเล่นกัน บางองค์ราคาเป็นแสน โดยเฉพาะพระเนื้อดินประเภทนี้คือ 6 องค์ของหลวงพ่อกุศลและพระเครื่องเก่าๆอีก 2485 ของหลวงพ่อกุศล ในปัจจุบันนี้พระเครื่องเก่าๆอีกหลายรูปรวมชื่อพระทุกตามโบราณสถานทั่วประเทศ บางทีลูกจนเจ็ดยี่สิบ เช่น เจ็ดยี่สิบเอ็ดท่านกษัตริย์ นึกว่าพระเครื่องเขตรักษาพระจนเจ็ดยี่สิบห้าเสียหลาย เขาเสียโบราณสถานไปโดยไม่รู้เท่าด้วยการนี้ อย่างนี้ไปจับหน้หน้าเขาเลย คนไทยเขาไม่เอาพระเครื่องของพระเครื่องอย่างนี้แล้ว

กลุ่มผู้สนใจพระเครื่องเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใด ก็เป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาอยู่ ผมรู้จักพระเครื่อง พระบูชา คือประวัติของสมัยนิยมคือประวัติ นศร. สมัยเด็กก็ไม่เคยสนใจจะเล่นก็อยู่อยู่เขาคุยกันก็ตามประเภทเด็กวัดโดยทั่วไปเท่านั้น

อยู่ใกล้สี่กั๊กวิเศษนี่คือวัดวิเศษ หลวงพ่อคือชื่อพระเครื่องนี้ไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อกุศล เพราะว่าไปออกจากรายพระกับด้านมีคนเคารพเขาอาจจะบอกได้ว่านั่นคือชื่อตัวชื่อไม่รู้จักพระเครื่องอะไรจะไปรู้เรื่องอะไรสัก มาคิดอีกทีถ้าผมสนใจเรื่องพระเครื่องวัดคุณโมกข์ ด้วยดีโดยมาก มาคิดแต่เด็กบ้านนี้ผมเคยเป็นเขียนพระเครื่องหรือเขียนชื่อพระเครื่องหรือเขียนกับ ปิระ ฤทธิรงค์เขียนพระเครื่องก็ไม่ได้

ยามว่าง ผม รับผิดชอบพระเครื่องนี่อยู่คนเดียว เป็นลูกแล้วผมไม่รู้เรื่องไหนของพระเครื่องไหนเลย จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่จะว่าไม่รู้หรอก ก็เพราะตัวเองมากไปหน่อย พระในกัณฑ์ของเขาคือที่ว่านี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่ทำได้มากจนเด็กคนจนจนที่ผู้ใหญ่เขาเอามาออกกันเขาคือทำมาอยู่คนเดียวจนจนทั้งเขาคุยกันก็ไม่ได้ก็ให้พระที่เขาคิดว่าไม่เข้าตา หรือพระที่คนดูแล้วคิดว่าเขาคือไม่ได้



สิทธิกรณฯ ปริทรรศน์

080-733-0000

ตายให้ผม และพระที่พ่อยกให้ฐานพระของพ่อ ผมนี่เป็นลูกเข็มนี่ไม่เท่าไร ท่านพระจะสู้วิเศษไปบ้างหรือสิคิดก็จริงมันดีว่ากันว่ากันไป บางคนบอกว่าถ้าคุณพระไม่สู้พระจากสู้วิเศษได้ ถ้าสู้แล้วก็จะดีทั้งนี้ทั้งนี้กันไปอีกเช่นกัน ตามมาพระเครื่องตามนี้แปลกเปลี่ยนชื่อของพระเครื่องของบ้านเราอีกจะเป็นพระเครื่องของประเทศไทย เช่น ทำหน้าที่สี่กั๊ก ๓๓.3 ส่วนย่อยๆพระเครื่องทุกศาสนาแล้ว ก็แล้วไม่รู้ว่าให้เขาดูพระเครื่องของพ่อคนไทย

ผมไปลาว ไปเขมร รวมเขียนมา เมื่อตอนที่ผมเคยเห็นเขา แร่นพระกันอีกคน จะดีก็คนไทยเราดีพระที่นิยมแร่นพระกันอยู่เขาจะ เขาจะ ดูแล้วไม่รู้ก็อีกก็วิเศษพระไทยในส่วนของเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ผมก็ไม่รู้ว่าแต่พระเครื่องความเชื่ออย่างไร ในแนวพระเครื่องของพระ ผมว่าพระเครื่องเกี่ยวกับพระเครื่องไว้ทำแนวพระเครื่องนี้

1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปถึงไปพระเครื่อง
2. เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจในการปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยดี
3. เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจในการปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยดี
4. มีไว้แลกเปลี่ยน ขาย ถวาย เป็นของขวัญเป็นของบูชา
5. มีไว้เพื่อให้พระนิมนต์คนอื่นหรือถวายพระ นิเวศน์ของ

ประเด็นสำคัญอยู่ที่เราแร่นพระเครื่องอะไร ผมมีอีกอย่างออก ท่านว่าชื่อคือถูกหรือชื่อคือผิด แล้วแต่เจ้าใจพระแต่ละคนคนคน ถ้าแร่นแล้วสบายใจ (ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่) ก็แร่นเถอะท่านคิดถูกแล้ว "ความเชื่ออยู่ที่ใจไม่ใช่ว่าความเชื่อที่คนอื่นให้ใครบอกว่า เป็นมหาสมุทร" ในทางพุทธศาสนาแล้วมันคือพระเครื่องไม่เชื่ออะไรโดยให้เหตุผลที่เรียกว่าพระ จะเชื่อหรือไม่เชื่อพระเครื่องก็อยู่ที่ใจท่านเองว่า "แร่นพระให้ไปสิ เหมือนหมาที่เรียกว่าไป" ผมเชื่อเข้าใจว่า มีใจคนมาก พยายามมาก เมื่อเขาดีก็เอาพระเครื่อง แร่นพระมากเพื่อคนอื่นสิ คนที่ดีที่ใจไม่จำเป็นต้องแร่นพระเหมือนคนอื่นหรือแร่นพระไม่จำเป็นก็ไปแร่นพระก็ไปแร่นพระทุกชาติก็ไปแร่นพระสิ



ศรีกรณ
ปิณฑุรา เมืองสุพรรณ



ติดตามหนี้สิน หนี้ประชนสมได้

๑๖ กันยายน ๒๐๑-๔๒๘-๗๑๑๒

พระบรมราโชวาท (ตอนี่ 2)

ใครที่พอจะระลึกได้ว่า ย้อนหลังไปประมาณ 10 กว่าปี ทางสถานศึกษาเคยได้รับหนังสือสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลด้านการศึกษา ให้สถานศึกษาช่วยเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่ง ข้าพเจ้าซึ่งดูแลงานกิจการนักเรียนอยู่ในเวลานั้น ยังจำบทความนั้นได้ดี บทความนั้น มีว่าดังนี้ ครับ

ขอเชิญชวนพี่น้องไทย ร่วมใจปฏิบัติตามคำนิยม

5 ประการ คือ

1. ตั้งตนเอง ชัยชนะนั้เปียร และมีความรับผิดชอบ
2. ประหยัดและออม
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้าพเจ้านำบทความนี้ ขุดหน้าเสาะขอให้ครูและนักเรียนพึงยึดถือปฏิบัติจนจนจกจำได้แม่นยำและน้อมนำมาปฏิบัติในคำเชิญชวนนี้ เพราะเห็นว่คำนิยมทุกข้อ ถ้าใครปฏิบัติตามแล้ว มีผลที่จะเกิดผลดีแก่ตนเอง

เป็นการสร้างวินัยที่ีแก่ตนเอง และจะเกิดเป็นผลใ้ปฏิบัติดีมีความสุจริตใจจริง ส่งผลให้ครอบครัวก้าวหน้าอุปถัมภ์กันดี สมาชิกในครอบครัวมีหลักธรรมในการปฏิบัติติดตัวกันไปเรื่อยๆ คู่รุ่งลูก รุ่นหลาน เมื่อครอบครัวทุกคนรอบค้วปฏิบัติ มีความซื่อตรง ไม่เป็นเล่ห์หลาว ย่อมส่งผลใ้สังคม ชุมชนและประเทศชาติมีความเจริญ เพราะเมื่อประชาชนปฏิบัติ กันดี มีรายได้และปฏิบัติตามกฎหมาย คือ เสียภาษีใ้รัฐอย่างถูกต้อง รัฐจึงเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะทำให้มีรายได้แก่รัฐจนวนมาก และรัฐก็จะนำมาทำโครงการพัฒนาประเทศชาติใ้เจริญยิ่งขึ้นไปประชาชนในชาติก็จะปฏิบัติ มีความสุข มีความสะดวกสบายไปไหนมาไหนย่อมใ้ได้รับความรวดเร็ว ส่งผลใ้ธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการมีความคั่งอ่องตัว การเดินทางในชีวิตประจำวันมีความราบรื่น ใจรูใ้ขายจะลดน้อยลงเพราะคงจะไม่ใ้ใครอยากทำชั่ว ทำผิดกฎหมาย แต่เพราะเราพากันเป็นเล่ห์หลาว ซาตหลักธรรม ซาตแมนใ้ในการเดินทางของชีวิต ทำให้หากันเดินทางติด ติดหนี้ ติดสิน ติดการพนัน หลงใหลอบายมุข (ทางแห่งความเสื่อม) ใ้รู้เพื่อเงินความพอที่ เงินฐานะ เงินรายได้ แล้วก็เป็นทุกใ้

ปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านม่วรัฐบาลประกาศใ้ใช้สภรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภรณ์ทุกท่านทุกคน น้อมนำ "คำนิยม 5 ประการนี้" มาปฏิบัติเพื่อสร้างคนสร้างชาติกันสะคับ

"ทำตัวเองใ้เจริญ เน้นแหล่งคือทำชาติใ้เจริญ เพราะชาติใ้คือเราทุกคนรวมกัน"

รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือน สิงหาคม 2556

1. ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเนื่อง จำนวน 90 ราย	ได้รับชำระหนี้	336,907.75	บาท
2. ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 61 ราย	ได้รับชำระหนี้	3,139,744.50	บาท
รวมเงินเงินที่ได้รับชำระหนี้		3,476,652.25	บาท

สรุปผลการติดตามหนี้สิน

เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม 2556	ติดตามลงหนี้ได้	19,371,817.75	บาท
เดือน สิงหาคม 2556	ติดตามลงหนี้ได้	3,476,652.25	บาท
รวมเงินเงิน		22,848,470.00	บาท

ศูนย์ส่งเสริมวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผืนป่าภูผาสูง
 เลขที่ 990 ถนนพหลโยธิน 4 แขวงเมือง
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทร. 02-636-1000



มุมบ้านญาติ
และ
ชมรมผู้สูงอายุ
 โทร. ๑๖๖177 086-787-0057

วัยเกษียณ - วัยใหม่

สวัสดิการวัยเกษียณมีหลายแบบ อย่างไรก็ตาม หากต้องเป็นรุ่นที่อยู่นานแล้ว เพราะหมกหมองมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลา 8 ปีแล้ว ฆ้องถึงทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่า วัยเกษียณจะเป็นวัยมีเงินได้อย่างไร หากไม่เงินจะเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้อย่างไรแน่นอนอย่างที่ว่าของเดิมนั้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรค มันแค่แบบคิดอะไรอยู่ในใจเขาวันละครั้งคิดว่า

อุปสรรคข้อแรกสุขภาพ เขาต้องอ่อนแอ น้ำหนักตัวมาก ไปไหนลำบาก ไม่มีลูกหลานดูแล เป็นการอยู่คนเดียว

วัยมีเงินพอ ก็ลดน้ำหนัก ควบคุมอาหารเสียหน่อยก็ยังมีเวลาเหลือเฟือตั้งแต่เช้าจนเย็น แบ่งเวลาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็อาจจะอยู่คนเดียว ซึ่งเหมือนอย่างที่ได้แบ่งปันกับตัวเองเหมือนบึงคับลูกศิษย์ก่อนอยู่โรงเรียนอย่างไรอย่างนั้น

อุปสรรคข้อที่ 2 ไม่มีเวลา ต้องเผื่อบ้าน ดูแลครอบครัว เยี่ยมหลาน หลาน หลาน หลาน หลาน กาก ไข่ แล้วต้องทำอาหาร เพราะทั้งหมดนั้นคนที่วัยเกษียณงานยุ่งเหลือเกิน ต้องใช้เวลาทั้งหมดกับงาน งาน งานและงาน มุ่งแต่อย่างหนักจึงรู้คือเปล่า

วัยมีเงินพอ ภาระที่บ่วงบึ้งชีวิต ของครอบครัวของบ้านต้องมีการจัดการด้วย แล้วก็อย่าลืมจัดการตัวเองด้วยนะ ที่ผ่านมากี่ปีมานี้ระยะหนึ่งแล้ว วาใจเออถ้ารู้จักปลด ปลด ปลด ละ วาใจ จัดการให้ลงตัว ให้พอดี ช่วยกันจัดการตัวเองกันทุกคน ภาระที่หลายก็จะไม่เป็นของคนใดคนหนึ่ง ทุกคนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแล้วสามารถรับผิดชอบเรื่องของตนเองกันได้ ให้คิดไว้เลยนะคิดว่าในโลกใบนี้สักวันหนึ่งอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าหรือวันหนึ่งจะไม่มีความเป็นแม่ แต่ การช่วยเหลือดูแลกันนั้นก็ยังคงมีอยู่ แต่มีอยู่อย่างพอดี พอเพียง บอกละไรครับ ถ้ารู้จักจัดการตัวเองได้เท่ากับคนอื่นเขาก็จัดการตัวเองได้เช่นกัน ทุกคนก็จะมีความสุขจากการพอดี ทุกคนก็จะมีความสุขเป็นของตัวเอง และก็ยังมีเวลาเหลือสำหรับทุกคนในครอบครัวอีกด้วย เข้าใจ ไม่เชื่อลองทำดู 4 อย่างปลด ปลด ปลด ละ วาใจ แล้วออกมาสัมผัสกัน

อุปสรรคข้อที่ 3 ไม่มีเพื่อนแล้ว เพื่อนสนิทคุ้นเคยกันทำงานมาด้วยกันก็บ้านไกลเหลือเกิน เพื่อนเก่าๆที่เคยเขียน

ประอมมีอยมมาด้วยกันก็ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้ว เพราะไม่เคยได้ติดต่อกันเลย 30-40 ปี (เพราะงานมันยุ่ง ไม่มีเวลาพบเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่กันเท่าเคย) เอ๊ะ แล้วรุ่นน้องที่โรงเรียนและ ไปยุ่งกับเขาก็ไม่ได้เพราะเขาคงทำงานเขาไม่มีเวลามาคุยกับเราแล้ว พาเขาเสียเวลาเสียงาน เพราะเขาไม่ใช่คนทำงาน อย่างเราแล้วนี่ เออ เพื่อนบ้านล่ะ ยึดหนักใหญ่ไม่เคยคุยกันเลย เจอกันแค่ประจวบจูนๆ เขยิบกั๊กกันขึ้น ขึ้น ทำงานที่ไหน อะไรอย่างไรก็ไม่ค่อยจะรู้เลย กับบอกละไร งานมันยุ่ง ต้องออกจากบ้านไปทำงานแค่คิดยังไม่แล้วว่ กลืนมากี่สิบปีเข้าบ้าน หุสหาหาแล้วอ๊ะหาหา กลืนมากี่สิบปีเข้าบ้าน

สรุป ต่อจากนี้ ขึ้นต้องไม่มีเพื่อนสนิทกันอีกแน่นอน ลูกหลานก็ต้องให้เผื่อบ้าน เยี่ยมหลาน แมว กาก ไข่ ส่องหลาน เยี่ยมหลาน แล้วมันจะทำอย่างไร

วัยมีเงินพอ เข้ากับวัยมีเงินพอ อุปสรรคข้อนี้ ขึ้นเขา มาเงินเหมือนกัน เงินสม จะถาวร หรือจะเป็นเลือกกลาง หากคนขาดเพื่อนมาพบกันมาเงินเหมือนกัน พาเพื่อนออกมาพบเพื่อนแล้วไปด้วยกัน ไม่ใช่เพื่ออยากเลย ที่เราจะมีความสุขที่ใหม่จับเพื่อน จับที่ จับมือ หรือพาลมาซึกในครอบครัว แม้กระทั่งคุณพ่อ คุณแม่ ก็ออกมาแล้วไปสัมผัสกัน มีน้ำ มีใจของเราไม่คงคงใจ เราสัมผัสกันแบบพอประมาณไม่หนักหน่วงแบบหนุ่มสาว มีน้ำมีใจ ใครได้แต่ไหนก็ไปแค่นั้น ธีรอะมีเพื่อนแม่ไม่เหต ไม่อ่าว จังๆ

สุดท้ายขอฝาก มรดกที่ ๑ ของอาจารย์พุทธทาส หลานโมกข์ มหาสหภาพวิญญาน เพื่อความเจริญพัฒนาวิญญานด้วยระบอบธรรมะเป็นอิสระจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่มหาสหภาพเหนือหนึ่ง ที่ผ่านมานี้ให้เป็นวิญญานคิดใคร่คิดหนึ่งอยู่ตลอด มนุษย์คือมีความเจริญเป็นปัจเจกที่หาของวิญญานจำเป็นที่จะต้องจัดการให้ ให้ดี



สันทม (สีลาวดี)
 มีหลากหลาย เป็นดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนึ่งในสิบของอาเซียน

เมื่อวันที่ 14 แล้ว สันนิษฐานปัญหาข้อนี้ เรื่องราว ความที่พี่น้องหรือเพื่อนแสร้งล่อลวงก็ยังไม่จบ ไม่สิ้น คงจะต้องลากกันอีกยาวไกล แต่ทุกเรื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องโกธกรีน หูจิวคคอร์ปชั่น ช่วงใช้เวลาได้รวดเร็ว และสิ้นจิวๆ แต่เวลาจะฟ้องศาลลากลับคืนมัน ย่างแสนนานเหลือเกิน

สมาชิกทุกท่านครับ ท่านทนายเอ็งว่า ผมและคณะ ทั้ง 4 คน ประกอบด้วยประวณชัชวาลย์ กอองกุล บรรณเวียงกาญจนาพรศิริ จิตตวิบูลย์ เตชธา นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง และ ผม ประวณชัชวาลย์ คนที่ 3 ถูกฟ้องศาล ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกถูกฟ้องอาญา และให้ชดเชยเงินใน วารสาร 7 เดือน แต่ศาลไม่รับฟ้อง เพราะฟ้องผิดศาล จึงฟ้องต่อครั้งที่ 2 เรียกค่าเสียหาย 2,000,000 บาท และครั้งที่ 3 ฟ้องอีก เรียกค่าเสียหายอีก 1,000,000 บาท ข้อหาฉ้อโกงประชาชน เพราะการที่เอาความจริงมาตีแผ่และ นั้นจึงให้สมาชิกได้รับหมายฟ้องจึงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะรับผิดชอบดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกและ องค์การ การเขียนแต่ละครั้งผมจะบอกอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ เขียนหรือพูดขึ้นมั่วลอยๆ เราจะเขียนจากหลักฐาน และเอกสารอาหารการจริงจริงๆ สมาชิกทุกท่าน สามารถ ขอตรวจสอบดูได้ที่สหกรณ์ฯ แต่ผมมีความเชื่ออยู่ อย่างหนึ่งว่า ความดีและความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ส่วนความไม่ดีหรือความชั่วสักวันหนึ่งเรากรรมจะตามทัน ไม่คือรอกันถึงชาติหน้า ไม่ช้าคงจะเห็นกันในชาตินี้แน่ๆ คอยติดตามดูก็แล้วกัน พวกเราขอความเห็นใจจาก สมาชิกทุกท่าน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเราพยายาม ช่วยกันแก้ปัญหา ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ปัญหาต่างๆ คงจะคลี่คลายไปในทาง ที่ดีขึ้น

เขียนเรื่องเศรษฐกิจมามากแล้ว ขอเขียนเรื่อง สบายอกสบายใจบ้างดีกว่านะครับ ทางฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการ) และฝ่ายดำเนินการ (กรรมการ) ได้ปรึกษา หรือเกี่ยวกับการปรับราคาประเมินบ้าน ปัจจุบันราคา ทาวน์เฮาส์ประมาณสองล้านกว่าบาทแล้ว ผู้สหกรณ์ฯ ไปแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้ เพราะราคาประเมินตามระเบียบ



เสียงจากเงินกู้

โทร 05-050-5555 081-770-0033

สหกรณ์ฯได้เพียงเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง และอีก เรื่องหนึ่ง ที่สมาชิกขอมาโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญ กรณีสมาชิกเข้าโครงการรวมหนี้ สามารถกู้ได้ครึ่งเดียว (ห้าหมื่น) ภายในสี่ปี ขอเพิ่มเป็นเจ็ดหมื่นถึงแสนบาท เรื่องนี้คิดว่าจะนำเข้าไปประชุมประจำเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป กว่าวารสาร ฉบับนี้จะมีถึงมือสมาชิกบางท่านอาจทราบรายละเอียดแล้ว ก็เป็นไปได้

สหกรณ์ฯเป็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นต้องช่วยกัน ดูแลส่งเสริมสนับสนุน ถึงไหนไม่ไปไม่ถูกต้องสมาชิก เสนอแนะก็ฟังกันได้ไม่ต้องเกรงใจ เพื่อจะได้ช่วยกัน หาทางแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น พวกเราจะพยายามจนสุด ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาให้ดีขึ้น จะช้าหรือเร็วอยู่ที่ ความร่วมมือของทุกฝ่าย ต่อไปสมาชิกจะได้รับข่าวดีขึ้นเรื่อยๆ ฉบับนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันในวันหน้า **สวัสดิ์ครับ**



กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2, 02-5254270-2



ภาพรวมภาพกิจกรรม
สหกรณ์ฯ
เมื่อ 12 ต.ค. 56
ณ ศูนย์รวมสหกรณ์